

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 3

17:19 23/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Để trở thành ứng viên của cuộc thi “tôi khỏe đẹp hơn” lần 3 với giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng, mời độc giả đăng ký tại website: <https://toikhoedepnon.vn> và <https://suckhoedoisong.vn/>. Cuộc thi nhận đăng ký tham gia tới ngày 30/09/2024.

Vừa qua, tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam đã đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức cuộc thi “tôi khỏe đẹp hơn” 2024 nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh trong cộng đồng thông qua các thử thách thực tế về kiến thức và tập luyện. Cuộc thi hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng cho người tham gia và khán giả cùng xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thường xuyên để tăng cường sức khỏe và hạnh phúc.



Lễ phát động cuộc thi "tôi khỏe đẹp hơn" lần 3.

Cuộc thi “tôi khỏe đẹp hơn” 2024 sẽ diễn ra trong thời gian ba tháng với ba vòng thi. Người tham

gia được yêu cầu thể hiện khả năng kiến thức trong các lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe và tập luyện đồng thời thực hiện các thay đổi tích cực về mặt thể chất. Các ứng viên còn được trực tiếp kiểm tra kiến thức trong các buổi tương tác với các chuyên gia hàng đầu. 12 ứng viên xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham gia đêm chung kết trao giải.



Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “trên thế giới, mỗi chỉ số hạnh phúc có phương pháp đo lường khác nhau với mục đích khác nhau, nhưng đều có một tiêu chí chung là “sức khỏe”. Chúng ta có thể không đẹp nhưng vẫn hạnh phúc, chứ không thể hạnh phúc trên một hình hài đẹp đẽ mà sức khỏe suy kiệt. Khi chúng ta khỏe mạnh, tiêu chí đẹp tự nhiên cũng rộng mở hơn với nhiều tiêu chuẩn hơn, chúng ta còn muốn người thân, bạn bè cũng được khỏe mạnh, lạc quan như mình. Đó cũng là chủ đề, thông điệp của cuộc thi “tôi khỏe đẹp hơn” năm nay: “cùng khỏe, cùng đẹp, cùng hạnh phúc”.

Cuộc thi “tôi khỏe đẹp hơn” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 và tiếp tục vào năm 2023 với hơn 2.000 ứng viên tham dự mỗi năm. Cuộc thi đồng thời tiếp cận đến hàng triệu khán giả trên cả nước.



Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Việc tài trợ cho cuộc thi này là một phần trong chương trình hợp tác chiến lược dài hạn giữa Herbalife và Báo Sức khỏe và Đời sống nhằm thực hiện các sáng kiến giúp nhiều người sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày và đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe và thể chất," ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết.



Ban tổ chức cuộc thi “tôi khỏe đẹp hơn” lần 3 năm 2024.

“Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ tiếp tục được đón nhận mạnh mẽ bởi các thí sinh và khán giả trên cả nước và sẽ đóng góp thiết thực vào việc truyền cảm hứng cho nhiều người trong cộng đồng áp dụng các thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, ông Thắng cho biết thêm.



Mùa 3 của cuộc thi “tôi khỏe đẹp hơn” 2024 dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên với tổng giải thưởng lên đến 180 triệu đồng.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/herbalife-viet-nam-tiep-tuc-dong-hanh-cung-bao-suc-khoe-va-doi-song-to-chuc-cuoc-thi-%E2%80%9Ctoi-khoe-dep-hon%E2%80%9D-lan-thu-3>